

แนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาค: เอเชียและแปซิฟิก

เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องท่ามกลางความไม่แน่นอน

บทสรุปผู้บริหาร

ปี 2566 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง เนื่องจากนโยบายการเงินแบบตึงตัว และสงครามของรัสเซียในยูเครน ทั้งนี้ แรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ตลอดจนปัญหาภาคการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ยังเพิ่มความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกให้สูงขึ้น

อย่างไรก็ดี เอเชียแปซิฟิกยังคงเป็นภูมิภาคที่มีพลวัตสูง โดยอุปสงค์ภายในประเทศยังคงแข็งแกร่ง และการเปิดประเทศของจีนยังจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค แม้ว่าอุปสงค์ภายนอกจะชะลอตัวลง รวมถึงการชะลอตัวของอุปสงค์การส่งออกเทคโนโลยีในช่วงปลายปี 2565 และการดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว ทั้งนี้ คาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชียและแปซิฟิกสำหรับปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.6 ในปี 2566 จากร้อยละ 3.8 ในปี 2565 และสูงกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ใน *รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ* เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ร้อยละ 0.3 ซึ่งอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2566 โดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากจีนและอินเดีย ขณะเดียวกัน คาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในส่วนใหญ่ของเอเชียจะลดลงถึงจุดต่ำสุดและจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2566 เช่นเดียวกับกับในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก

ทั้งนี้ การที่แนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าผู้กำหนดนโยบายในภูมิภาคนี้จะนิ่งนอนใจได้ เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากการชะลอตัวลงของอุปสงค์ทั่วโลก และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเงินเฟ้อเป้าหมายในหลายประเทศ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับสูง และแม้ว่าผลกระทบจากความวุ่นวายในภาคการธนาคารของยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่มีต่อภูมิภาคนี้จะอยู่ในวงจำกัด แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผันผวนทางการเงิน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน โดยคาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียจะลดลงเหลือร้อยละ 3.9 ในอีกห้าปีข้างหน้า ซึ่งเป็นตัวเลขคาดการณ์ระยะกลางที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ และเป็นสาเหตุให้ตัวเลขคาดการณ์การเติบโตระยะกลางของเศรษฐกิจโลกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2533

นอกจากนั้น ความเสี่ยงที่แนวโน้มเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงยังอยู่ในระดับสูง จากแรงกดดันด้านราคาในภูมิภาคและโลก การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการสื่อสารของธนาคารกลางสำคัญของโลก ตลาดการเงินโลกที่อาจมีความผันผวนเพิ่มขึ้น ผลกระทบเชิงลบจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจช้าลงของจีนในระยะกลางที่มีต่อภูมิภาคนี้ และความเสี่ยงจากความแตกแยกทางเศรษฐกิจ

การดำเนินนโยบายการเงินควรตั้งตัวต่อเนื่องไปจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงถึงเป้าหมายอย่างถาวร ยกเว้นเงินและญี่ปุ่นที่มีผลผลิตต่ำกว่าศักยภาพและตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ หากแรงกดดันตลาดการเงินไม่เพิ่มขึ้นและเสถียรภาพการเงินไม่มีความเสี่ยง ธนาคารกลางควรแยกวัตถุประสงค์ของนโยบายการเงินออกจากเป้าหมายการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน โดยใช้เครื่องมือที่มีในการจัดการกับความเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อให้สามารถใช้นโยบายตั้งตัวในการจัดการกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อ

หนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ควรใช้มาตรการรัดเข็มขัดทางการคลังต่อเนื่องหรือมากขึ้นในบางกรณี ซึ่งจะช่วยรับมือกับภาวะเงินเฟ้อด้วย ขณะเดียวกันก็ใช้มาตรการเฉพาะเจาะจงเพื่อปกป้องกลุ่มที่มีความเสี่ยง การเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่กลุ่มต่าง ๆ ในภาคธุรกิจและครัวเรือนอันเป็นผลมาจากภาระหนี้ที่สูงขึ้น รวมถึงความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านเครดิตของธุรกิจในภาคการเงิน เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน นอกจากนั้น การปฏิรูปเชิงโครงสร้างยังเป็นนโยบายที่จำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจ ผ่านการใช้นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล การเปลี่ยนไปใช้พลังงานสีเขียว การลดความเสี่ยงจากความแตกแยกทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงด้านอาหาร